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จนัทรเกษม รวมพลงับญุสามคัคี 

มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม โดยส�านกั
ศิลปะและวัฒนธรรม ก�าหนดจัดถวายผ้า 
พระกฐิน ประจ�าปี ๒๕๖๐ ณ วัดทับขี้เหล็ก 
จงัหวดัชยันาท ในวันพธุที ่๑ พฤศจกิายนนี ้เพือ่
เป็นการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา โดยถวาย
จตปัุจจยัเพือ่เป็นพระราชกศุล ทัง้การบ�ารงุและ
บูรณะพระอารามหลวง สบืทอดพระพทุธศาสนา 
ซึง่เป็นประเพณอีนัดงีามของพทุธศาสนกิชน 

 อาจารย์กลุชไม สบืฟัก ผูอ้�านวยการส�านกั
ศิลปะและวฒันธรรม กล่าวว่า การท�าบญุถวาย
ผ้าพระกฐนิเป็นประเพณทีีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่
ครัง้พทุธกาลโดยพทุธศาสนกิชนทกุยคุทุกสมยั
ถอืเป็นงานบญุทีย่ิง่ใหญ่ ซึง่แต่ละปีวดัต่าง ๆ  จะ
รบักฐนิได้เพยีงคร้ังเดยีว และมกี�าหนดเพยีง ๑ 
เดอืน หลงัจากออกพรรษา ดงันัน้การทอดกฐนิ
จงึมอีานสิงส์อนัยิง่ใหญ่ของผูร่้วมท�าบุญ 

“มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ก�าหนด
จัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน ประจ�าป ี ๒๕๖๐ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องท่ีมหาวิทยาลัยให้
ความส�าคัญเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้บุคลากร
และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน
และเป็นการปลูกฝังค ่านิยมท่ีดีงาม ตาม

ถวายผ้าพระกฐนิ ประจ�าปี ๒๕๖๐ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนาให้
คงอยู่สืบไป และจะเป็นการอนุรักษ์สืบทอด
ประเพณ ีอายุพระพทุธศาสนา รวมถึงการแสดง
ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วม การร่วมใจ ของชาว
จันทรเกษม” อาจารย์กุลชไม กล่าว

อาจารย์กุลชไม กล่าวต่อว่า ส�าหรบัปี ๒๕๖๐ 
มหาวทิยาลยัได้จดัพธิถีวายผ้าพระกฐนิ ณ วดั
ทับขี้เหล็ก จังหวัดชัยนาท เนื่องจากทางวัด 
ยงัขาดแคลนการสร้างกุฏิและศาลาปฏบิตัธิรรม  
รวมถึงปัจจัยที่จะน�ามาพัฒนาศาสนสถาน 
อีกจ�านวนมาก จงึถอืเป็นโอกาสอันดทีีม่หาวิทยาลยั

จะได้มีโอกาสช่วยเหลือ บ�ารุงวัด พร้อมสร้าง
สัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 
ในละแวกใกล้เคียง โดยการรวมพลังสามัคคี 
ร่วมกนัท�าบญุในครัง้นี้

 “การทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้ อยากจะ 
ขอเชญิชวน คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษา และ 
ผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมถวายผ้าพระกฐิน และ
ร่วมอนุโมทนาบุญกุศล ประจ�าปี ๒๕๖๐ หรือ
ท่านใดไม่สะดวกเดนิทางไป สามารถร่วมท�าบญุ
ผ่านบญัชอีอมทรพัย์ ธนาคารกรุงไทย ชือ่บญัชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หมายเลข
บัญชี ๘๖๐ - ๐ – ๐๙๗๖๐ – ๖ หรือตามคณะ 
ส�านักต่าง ๆ และที่ส�านักศิลปะฯ จนถึงวันที่ 
๓๐ ตลุาคมนี ้ทัง้นี ้บุคลากรทีป่ระสงค์เข้าร่วม
พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีให้แจ้งชื่อที่หน่วยงาน 
ของท่าน เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งส�านักศิลปะฯ 
ในวันที ่๓๐ ตลุาคมนี”้ อาจารย์กุลชไม กล่าว

สร้างชื่อ : พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณและแสดงความ
ขอบคุณนักวิจัย ผศ.ดร.พิธาน ไพโรจน์ และ ผศ.ดร.จรัล รัตนโชตินันท์ ที่สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ  นี้

พิธีทำ�บุญอุทิศถว�ยเนื่องในง�นออกพระเมรุม�ศ ในพระร�ชพิธี
ถว�ยพระเพลิงพระบรมศพ พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร- 

มห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมมน�ถบพิตร 

ณ วดัเสมยีนนาร ีพระอารามหลวง เม่ือวนัท่ี ๒๕ ตลุาคมทีผ่่านมา
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ข้อมูลจาก : www.kroobannok.com

เมื่อวันจันทร์สัปดาห์ที่ผ่านมา นายก
รัฐมนตรไีด้ชีแ้นะให้กระทรวงศึกษาธกิารไป
ทบทวนการพฒันาการศกึษาหลายประเดน็
ในการกล่าวปิดการสัมนา “มิติการศึกษา 
พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่โรงแรมแอมบาส 
ซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี เป็น
ประเด็นที่ ศธ. พึงต้องกลับมาวิเคราะห์
หลายประเด็น 

แม้ว ่านายกรัฐมนตรีจะมุ ่งเน้นการ
บรรยายถึงการศึกษาให้แก่ความเหลื่อมล�้า
ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกก็ตาม แต่ได้กล่าวถึง
ปัญหาในวงกว้างของการผลติก�าลงัคนของ
ประเทศที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ๔.๐ 
ซึ่งมีตัวอย่างบางประเด็น ได้แก่ 

๑. มหาวิทยาลัยผลิตก�าลังคนออกมา
แต่มีงานท�าไม่ถึงร้อยละ ๔๐ 

๒. ผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบั ป.โท ป.เอก 
ยังมีขึ้นบัญชีเป็นผู้มีรายได้น้อย 

๓. ผลิตก�าลังคนให้แก ่ อีอีซี เป ็น
นวัตกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง ต้องผลิตให้
ตรงกับความต้องการ 

๔. ระยะเร่งด่วนต้องเอาผู้ส�าเร็จด้าน
อาชีวศึกษามาอบรมระยะสั้นต ่อยอด
รองรับกับตลาดแรงงานก่อน 

๕. การพฒันาประเทศต้องการคนออกไป
พัฒนาท้องถิ่นที่แบ่งเป็น ๖ ภาคไว้แล้ว 

๖. มหาวิทยาลัยยังเอาแต่เรื่องขัดแย้ง 
ฟ้องร้องคดีกันอยู ่ซึ่งต้องมุ ่งพัฒนาคน 
ให้มาก 

เอาเพียง ๖ ประเด็นหลักๆ ท่ีกล่าว
ไว ้ข ้างต้น มีนัยส�าคัญกับการวางแผน
การพัฒนาก�าลังคนของประเทศที่ต ้อง
ดูยุทธศาสตร์และแผนความต้องการทั้ง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

ถามหา
การศึกษา ๔.๐ 
จะเริ่มเมื่อใด?

๒๐ ปี มาเป็นแนวทางการผลิตและพัฒนา
ก�าลังคนกันใหม่ทั้งระบบตั้งแต่การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

โดยเฉพาะอุดมศึกษาได้ถูกก�าหนด
ทิศทางไว้แล้วว่ากลุ ่มมหาวิทยาลัยใดมี
จุดเน้นและเป้าหมายจะพัฒนาอะไร เพื่อ
ใคร เช่น กลุ่มราชภัฏต้องเน้นการผลิต
และพัฒนาครู และร่วมพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่น เป็นต้น 

จริงอยู ่นายกรฐัมนตรีจะพูดถงึภาพกว้าง

ระดับประเทศ แต่ถ้ามานั่งวิเคราะห์เจาะ
ลึกแล้ว เท่ากับว่าระบบการศึกษาของไทย
ต้องปฏิรูปกันขนานใหญ่ ทั้งการสร้างคน
ที่ไม่ถูกทาง คุณภาพยังต้องพัฒนาให้ทัน
กับเทคโนโลยี ต้องสร้างนวัตกรรมจาก
งานวิจัย ซึ่งแต่ละปีมีมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ 
ผลงาน แต่เป็นงานวิจัยด้านวิชาการเสีย
ร้อยละ ๔๐ และสามารถน�ามาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ได้เพียงร้อยละ ๕ เท่าน้ัน คงต้อง
ไปดูยุทธศาสตร์การวิจัย-นวัตกรรม ๒๐ ปี 
ที่มี KPI ก�าหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว 

อีกตัวเลขหนึ่งที่น ่าจะสอดคล้องกับ
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึง เรียนจบแล้วมีงาน
ท�าไม่ถงึร้อยละ ๔๐ ยิง่น่าตกใจเพราะตวัเลข
เฉลี่ยจาก สกอ. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
มีนักศึกษาเข้าเรียนในระบบอุดมศึกษา

ประมาณ ๒ ล้านคน แต่ส�าเร็จการศึกษา
ปีละประมาณ ๒ แสนคน หรือร้อยละ ๑๐-
๑๒ เท่าน้ัน ซึ่งความจริงน่าจะส�าเร็จการ
ศึกษาปีละร้อยละ ๒๕ จากการศึกษา ๔ ปี 
ส่วนที่เหลือไปอยู่ไหน สอดคล้องกับตัวเลข 
ผูว่้างงานปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ มแีนวโน้มสงูขึน้
เฉพาะปีนี้มากกว่าร้อยละ ๑.๒ นับเป็นการ
สูญเปล่าทางการศึกษาหรือไม ่ น ่าจะ
วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อทบทวนการ
ผลิตก�าลังคนกันใหม่ 

แต่ที่เป็นปัญหาและกระทบกับความ
เป็นธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย น่ันคือ
การฟ้องร้องช่วงชิงการเป็นอธิการบดีและ
ผูบ้รหิารทีม่กีารฟ้องร้องในศาลปกครอง ใน
กรณีผู้มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นผู้บริหารได้หรือ
ไม่ ท�าให้เอกภาพในการพฒันามหาวิทยาลยั
ไม่เกิด มแีต่การช่วงชงิอ�านาจกันอยูใ่นขณะนี้ 
แล้วจะมีเวลาทบทวนภารกิจ เพื่อก�าหนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการพัฒนาก�าลัง
คนกันได้ย่างไร 

แม้ว่ากระทรวงอุดมศึกษาจะเกิดขึ้นใน
เร็ววันน้ี แต่คงไม่สามารถแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในอ�านาจหน้าที่ของผู ้บริหารใน
มหาวิทยาลัยได้ แล้วการศึกษาของชาติจะ
ยกระดับให้เป็นอุดมศึกษา ๔.๐ ตามที่คิดไว้
จะได้หรือ?
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : กานต์ ทรัพย์เสริมสุข, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

จารุวรรณ

ถือได้ว่าเป็นเกียรติอันย่ิงใหญ่
ที่ทางสาขาจะได้บรรเลงเพลงใน
งานส�าคัญระดับสูง เพื่อถวาย
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นความ 
ปลืม้ปิตแิละยนิดยีิง่ทีค่ณาจารย์จะ
ได้ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็น
ครั้งสุดท้าย

ภาพบรรยากาศคนนับล้าน เสียงบรรเลง
บทเพลงในระหว่างพระราชพิธีถวายพระ
เพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ เมือ่วนัที ่๒๖ 
ตุลาคม ทีผ่่านมา ดงักกึก้องท่ัวฟ้าแผ่นดินไทย 
ท่ีปวงประชาต่างเดินทางมาร่วมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เป็นอีกหนึง่ 
สถาบนัการศกึษา ทีร่่วมมอืกบั วดัเสมยีนนารี 
พระอารามหลวง จดัพระราชพธิถีวายพระเพลงิ
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙ ซ่ึงมีคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ร่วมพธิเีป็นจ�านวนมาก พร้อมทัง้ส่งหน่วยงาน
ต่าง ๆ  ร่วมจดักจิกรรมในงานยิง่ใหญ่ ซึง่รวม
ถึงการส่งวงดนตรีบรรเลงเพลงในงานส�าคัญ

“วงบัวลอย” มุ่งมั่น ทุ่มเท

บรรเลงเพลงเพื่อพ่อครั้งสุดท้าย

ยิ่งของทุกคน สาขาวิชาดนตรีไทย เป็นอีก
หนึง่หน่วยงานส�าคัญทีไ่ด้ร่วมบรรเลงเพลง ณ  
วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง 

รองศาสตราจารย์จนัทร์พร นวลเพ่ง ประธาน
สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เปิดเผยถึงที่มาที่ไปในการเข้า
ร่วมงานในครั้งนี้ว่า “สาขาวิชาดนตรีไทย ได้
รับมอบหมายในการบรรเลงเพลงในพระราช
พธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่๙ 
ซ่ึงถือได้ว่าเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ที่ทางสาขา
จะได้บรรเลงเพลงในงานส�าคัญระดับสูง เพื่อ
ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นความปลื้มปิติ
และยินดีย่ิงที่คณาจารย์จะได้ร่วมส่งเสด็จสู่
สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกับคณาจารย์ทาง

สาขาวชิาดนตรีไทย ว่าจะท�าการบรรเลงเพลง
ในรูปแบบใด และด้วยบุคลากรที่มีนั้น จนได้
ข้อสรุปและเกิดวงบัวลอยขึ้นในการบรรเพลง
ครั้งนี้”

“ส�าหรับวงบัวลอยนั้น ใช้ส�าหรับบรรเลง
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ทุกคนต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ และมุ่งม่ันตั้งใจในการฝึกซ้อม 
การต่อเพลงในทกุ ๆ  วนั ต้องเดนิทางไปต่อเพลงกบั
ครชูนะ ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ีเป็นเวลา ๓ วนั และกลบัมา
ต่อเพลงที่มหาวิทยาลัย เราทุ่มเทกันสุดหัวใจ 

ส�าหรบัพธิแีละพระราชพธิอีวมงคล มีบทเพลง
บรรเลงตามแบบแผนตามโบราณราชประเพณี
ทีสื่บทอดกนัมาต้ังแต่สมยักรงุรตันโกสนิทร์ นบั
เป็นการส่งเสด็จพระมหากษัตริย์สู่สวรรคาลัย
อย่างสมพระเกียรติยิ่งนัก

ส�าหรับวงบัวลอยนั้น ใช้นักดนตรี ๔ คน 
บรรเลงเครื่องดนตรี ๔ ชิ้น ได้แก่ กลอง ๑ คู่
ปี่ชวา ๑ เลา ฆ้องเหม่ง ๑ ลูก โดยใช้บรรเลง
ประโคมในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพ” 
รศ.จันทร์พร เล่าถึงวงบัวลอย ว่ามีที่มาที่ไป
อย่างไร และมีความส�าคัญอย่างไรในการน�า
มาใช้บรรเลงเพลงในครั้งน้ี และยังเล่าถึง 

การได้รบัความร่วมมือจากครเูพลงทีม่ากความ
สามารถที่มาถ่ายทอดบทเพลงที่น�าไปบรรเลง
ในครัง้นีด้้วยว่า “ด้วยความทีว่งบวัลอยเป็นสิง่
ที่หาชมได้ยากน้ัน เป็นเพลงโบราณ จะมีผู้น�า
มาใช้และมคีวามรู้ในการถ่ายทอดการบรรเลง
บทเพลงอยู่ไม่มากนัก ซึ่งวงบัวลอยของเราได้
รับความกรุณาจากครูชนะ ช�านิราชกิจ กับครู
สมชาญ บุญเกิด มาต่อบัวลอยให้ครูสาขาวิชา
ดนตรีไทยที่จันทรเกษม

ครูเพลงแต่ละท่านนั้นมากความสามารถ 
เป็นครูเพลงที่มีชื่อเสียง ได้รับการยอมรับ 
อี กทั้ ง เคยได ้ รับรางวัล เพชรสยามจาก
มหาวิทยาลัยของเราทั้ง ๒ ท่าน และครูชนะ 
ช�านิราชกิจ ยังได้รับพระราชทานปริญญา 
กิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยของเราอีกด้วย”

“ทั้งนี้  ภายในวงบัวลอยนั้น ประกอบ

ด้วยอาจารย์ภิรมย์ ใจชื้น อาจารย์ฐิติวุฒิ  
สุขศิริวัฒน์ อาจารย์วรวิทย์ วราสินธ์ ซึ่งเป็น
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีไทย และ 
อาจารย์วรรธนา ประทีป ณ ถลาง อาจารย์
โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์ อีกหน่ึงคนที่เดิน
ทางมาร่วมเป็นหนึ่งในสมาชิกของวง ที่ให้
ความร่วมมือด้วยหัวใจในการส่งเสด็จในหัว
รัชกาลที่ ๙

ทุกคนต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรชักาลที ่๙ และมุง่มัน่ตัง้ใจในการ
ฝึกซ้อม การต่อเพลงในทุก ๆ  วัน ต้องเดินทาง
ไปต่อเพลงกับครูชนะ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็น
เวลา ๓ วนั และกลบัมาต่อเพลงทีม่หาวทิยาลยั 
เราทุ่มเทกันสุดหัวใจ ครูชนะให้ความกรุณา
เดินทางมาในครั้งนี้ด้วย ต้องขอขอบคุณใน
ความกรุณาครั้งนี้ จนท�าให้เกิดวงบัวลอย

ขึ้นอย่างสมบูรณ์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาลที ่๙” 
รศ.จันทร์พร เล่าถึงความเพียรพยายามของ
คณาจารย์ที่มุ ่งมั่น ตั้งใจ ในการฝึกซ้อมต่อ
เพลงเพื่อบรรเลงได้อย่างสมเกียรติ

อาจารย์ภิรมย์ ใจชื้น หรืออาจารย์โต้ง 
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาดนตรีไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนึ่งใน
สมาชิกวงบัวลอย เป็นตัวแทนนักดนตรีของ
วงพูดถึงโอกาสที่ร่วมบรรเลงเพลงในครั้งนี้
และยังเป็นเสียงเดียวกันว่า “การได้เป็นส่วน
หนึ่งในงานใหญ่ครั้งนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ 
และเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ภาคภูมิใจต่อตนเอง 
ครอบครัวเป็นที่สุด ยังถือว่าเป็นที่สุดของคน
ดนตรีแล้ว

เราทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากจะ
บรรเลงเพลงอย่างสุดความสามารถ ซึ่งการ
บรรเลงวงบวัลอยนัน้หาฟังได้ยาก ไม่ได้เล่นกนั
บ่อย ๆ  จะเกดิขึน้ในกลุม่คนระดบัสูง เม่ือจดัขึน้
มาครั้งนี้ เราต้องเรียนรู้ ต้องมาต่อเพลง เดิน
ทางไปฝึกซ้อมกับครูชนะถึงเพชรบุรี ครูท่านก็
ให้ความกรณุาแก่วง ถ่ายทอดความรูเ้พือ่น�ามา
ใช้ในการบรรเลงงานอย่างสมพระเกยีรต ิถวาย
แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลย
เดช รัชกาลที ่๙” อาจารย์โต้ง หนึง่ในสมาชกิวง
บัวลอย ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีออกมาได้อย่าง
น่าภาคภมูใิจ และแสดงถงึความมุง่มัน่ ตัง้ใจ ที่
จะบรรเลงเพลงเพือ่ในหลวง รชักาลที ่๙ อย่าง
สุดความสามารถ
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ป ัจจุบันนักเ รียนและนักศึกษามีการ
แข่งขนักนัทางด้านการเรียนมากกว่ายคุก่อน ๆ  
เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุด
ยั้งรวมถึงการแข่งขันกับตัวเอง แต่การที่จะ
เป็นคนเก่งนัน้ ไม่ใช่เพยีงแต่จะต้องตัง้ใจเรยีน
หนงัสอืเท่านัน้ แต่ยงัหมายถงึการมเีครือ่งมอื
ที่พร้อมและพลังสมองที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

คอลมัน์ Tech & IT จะมาแนะน�าแอปพลิเคชัน 
ด ีๆ มาฝากน้อง ๆ เพื่อช่วยให้การเรียนและ
การท�างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Evernote เป็นแอปพลิเคชันท่ีผู ้คนให้
ความสนใจกันมาก ใช้ในการจดบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างง่ายและมี
ความสะดวก สามารถเรียนรู้การใช้งานได้
อย่างรวดเรว็และไม่ซบัซ้อน นอกจากจดบนัทกึ
งานแล้วยงัสามารถอดัเสียง ถ่ายภาพ การแทก็ 
บันทกึ และยงัสามารถท�างานข้าม Platform ได้ 
ไม่ว่าจะเป็น Android iPad iPhone หรือ 
Windows ซ่ึงให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้
เป็นอย่างมาก ทุกอย่างจะอยูใ่นการบนัทกึของ 

account ที่ได้ลงทะเบียนไว้
Evernote เป็นแอปที่สามารถใช้แทน 

Notes ใน iOS และ Andriod ได้ดีที่สุดและ
จุดเด่นท่ีสุดของ Evernote ก็คือ รองรับทุก 
Platform และมีระบบ Sync ข้ามเครื่องนั่น
ก็คือ เราสามารถจดบันทึกบน SmartPhone 
ต่าง ๆ แล้วไปเปิดดูบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
งาน หรือมือถือเครื่องอื่นได้เพียงแค่ Login 
ด้วย Evernote Account ซึ่งแน่นอนว่าไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ  

ก่อนเริ่มใช้งานต้องสมัคร account ใหม่
ก่อน จากน้ันเม่ือเข้ามาสู่โปรแกรมแล้ว หน้า
จอหลักของโปรแกรมจะมี ๔ ส่วนให้เลือก คือ 
การบันทึกภาพ การอัพโหลดไฟล์ต่าง ๆ การ
บันทึกตัวอักษร และการบันทึกเสียงนอกจาก

นั้นด้านล่างยังมีช่องให้ค้นหาข้อมูลที่บันทึกไว้
ด้วย นอกจากการบนัทกึทัง้ ๔ แบบแล้ว เมือ่อยู่
ทีห่น้าจอหลกั เราสามารถดขู้อมลูทีบ่นัทกึรวม
ถึงตั้งค่าต่าง ๆ  ได้ด้วยโดยการกดที่ปุ่ม Menu

จุดเด่นของ Evernote ช่วยให้เราสามารถ
บันทึกข้อมูลต่างๆและใช้งานได้ตามความ
สะดวก เช่น บันทึกข้อมูลจากท่ีท�างานเพ่ือ
แก้ไขผ่านมอืถอืได้ขณะทีอ่ยูน่อกออฟฟิศ หรอื
เก็บข้อมูลระหว่างที่อยู่ข้างนอกเพ่ือกลับมา
ใช้งานในภายหลัง และการ sync ที่รวดเร็ว
ท�าให้มีความคล่องตัวในการใช้งาน นอกจาก
นั้นหน้าตาโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนท�าให้ใช้งาน
ได้ง่ายและท�างานได้อย่างราบรื่น

เม่ือมีจุดเด่นแล้ว ก็จะต้องมีจุดอ่อน คือ 
การที่โปรแกรม และแอปที่สามารถรองรับ
การใช้งานผ่านทัง้เวบ็และมอืถอืท�าให้การเปิด
ข้อความทุกครั้งต้องรอการโหลดจาก server 
ซึ่งบางครั้งหากไฟล์มีขนาดใหญ่จะใช้เวลาใน
การโหลดค่อนข้างนาน หากโปรแกรมรองรับ
การ auto sync เป็นระยะ ๆ ท�างานอยู่บน 
background น่าจะช่วยให้การเปิดใช้งานผ่าน
มือถือรวดเร็วมากขึ้น

ส�าหรับการแนะน�าแอปพลิเคชันใน
สัปดาห์นี้คงจะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งานไม่มากก็น้อย ที่และใน
สัปดาห์หน้าทาง Tech & IT จะมาแนะน�า
แอปพลิเคชันอะไรรอติดตามกันนะครับ

อนุรักษ์ : ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อ�านวย
การศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษม-ชัยนาท เป็นประธาน 
เปิดโครงการอนุรักษ์คูคลอง และร่วมปล่อยปลา ปลูก
ต้นไม้ ร่วมกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ณ 
ศูนย์การศึกษาฯ จันทรเกษมชัยนาท เมื่อเร็ว ๆ  นี้

จนัทรเกษม เปิดพืน้ทีล่อยกระทง
สืบสานประเพณอีนัดงีามของไทย

จันทรเกษม งดจัดกิจกรรมบันเทิง ร่ืนเริง 
ในงานลอยกระทง ประจ�าป ี ๒๕๖๐ แต ่
ยังคงจัดพื้นที่ให้ปชช. ชุมชน ลอยกระทง
สืบสานประเพณไีทย หวงัสร้างการมส่ีวนร่วม
ระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน วันท่ี ๓ 
พฤศจิกายน ศกนี้

ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์ พลเดช รอง
อธิการบดฝ่ีายกจิการนักศกึษา กล่าวว่า กจิกรรม
ลอยกระทงเป็นกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยได้
สืบสานประเพณีไทยมาโดยตลอด แต่เนื่อง
ด้วยช่วงนี้ ยังคาบเกี่ยวช่วงเวลาของการไว้
ทุกข์และการถวายความอาลัยแด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี ๙ ถึงแม้ ครม.จะมีมติให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ตั้งแต่วันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ ก็ตาม 

“ด้วยน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่าน ผมเช่ือว่าประชาชนทุกคน
คงยงัไม่พร้อมในการรืน่เรงิบนัเทงิใจเท่าใดนกั 
มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ก�าหนดรูปแบบ
งานลอยกระทงในปีนี้แบบเรียบง่าย โดยงด
กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ และกจิกรรม
บันเทิงทุกรูปแบบ โดยก�าหนดให้จัดเตรียม
พืน้ทีไ่ว้ส�าหรบัการลอยกระทงให้แก่ประชาชน
และชมุชนเข้ามาใช้สระน�า้ของมหาวทิยาลยัใน
การร่วมประเพณีลอยกระทง” ผศ.ธนทรรศน์ 

ผศ.ธนทรรศน์ กล่าวต่อว่า แม้ว่าทาง
มหาวทิยาลยัจะไม่ได้จัดงานลอยกระทงรืน่เรงิ
แบบทุกปี แต่มหาวิทยาลัยเห็นความส�าคัญใน
เร่ืองของความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้พื้นที่ใน
การลอยกระทงเป็นอย่างมาก  โดยได้ก�าหนด

มาตรการในการก�ากบัดแูลเรือ่งความปลอดภัย
ไว้ดังนี้ ๑) ตรวจสอบ ทดสอบความแข็งแรง
ของท่าน�้า ศาลาริมน�้า ขอบบ่อน�้าต่าง ๆ ที่ใช้
เป็นสถานที่ในการลอยกระทง

๒) เพิ่มแสงสว่างในจุดต่าง ๆ เพื่อช่วยใน
การสอดส่องดูแลพื้นที่ในการจัดกิจกรรม

๓) จัดสร้างจุดวางห่วงชูชีพไว้ในบริเวณ
โดยรอบพื้นที่จุดเสี่ยง

๔) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต�ารวจ และ 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการก�ากับ
ดแูลความปลอดภยัภายในพืน้ทีล่แลอยกระทง
ตลอดเวลา

“มหาวทิยาลยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การเปิด
พืน้ทีใ่ห้ประชาชนและชมุชนได้ร่วมมาสบืสาน
ประเพณีไทยอันดีงาม จะสร้างความสุขและ
รอยยิม้ให้แก่บคุลากรและประชาชนได้ไม่มาก
ก็น้อย หลังจากที่พวกเราทุกคนต้องหลั่งน�้าตา
กันทัง้ประเทศมาตลอดระยะเวลา ๑ ปีทีผ่่านมา” 
ผศ.ธนทรรศน์ กล่าว



ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำ�วันที่ ๓๐ ตุล�คม - ๕ พฤศจิก�ยน ๒๕๖๐

www.chandra.ac.th

๗

ณ วดัเสมยีนนาร ีพระอารามหลวง เมือ่วนัที ่๒๖ ตุลาคมทีผ่่านมา

มรภ.จันทรเกษม ร่วมพิธีถว�ยดอกไม้จันทน์และบำ�เพ็ญกุศล 
เนื่องในพระร�ชพิธีถว�ยพระเพลิงพระบรมศพพระบ�ทสมเด็จ- 

พระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช บรมน�ถบพิตร



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตเลขที่ ๑/๒๕๓๕

ปทฝ.จันทรเกษม

http://www.chandra.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

๘ ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำาวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

จันทร์กระจ่างฟ้า
ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๑ ประจำาวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

มรภ.จันทรเกษม ร่วมกับวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง  
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระนวกะ จำานวน ๑๑ รูป  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ วดัเสมยีนนาร ีพระอารามหลวง เมือ่วนัที ่๒๓ ตุลาคมทีผ่่านมา


